





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ยา Xocova สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ ฎีปุณอนุมติใช้ยา Xocova หรือ Ensitrelvir fumarate ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง โดยมีข้อมูลงานวิจัยที่สนับสนุนชัดเจนว่าช่วยลดระยะเวลาป่วยได้ และมีความปลอดภัย โดยมีผลข้างเคียง ได้แก่ อาจทำให้ระดับไขมัน HDL ลดลง และมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ขนาดยาที่ใช้คือ 125 มิลลิกรัม วันละครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน (วันแรกกิน 375 มิลลิกรัม) รวมถึงพบว่าช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ได้ถึง 45% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยา	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โครงการ TO BE NUMBER ONE สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายพนธ์ อัครพิชยนต์ ผู้อำนวยการจังหวัดพิจิตร นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดสธ. พร้อมด้วยนายจิติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน จ.พิจิตร เฝ้ารับเสด็จ	
แต่งตั้งข้าราชการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, mcot, INN) เพจ สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป - ครม. แต่งตั้ง พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ เป็น ผอ.องค์การเภสัชกรรม, นายเกียรติชัย สุวรรณเพ็ญ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมช.สธ. และ น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.สธ.	
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรง (SMI-V Care) ในเขตสุขภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจ และหาแนวทางการดำเนินงานในการบูรณาการร่วมกันของรพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน และภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลในรพ.และดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างไร้รอยต่อ ตามเป้าหมาย “ผู้ป่วยจิตเวชปลอดภัย สังคมไทยปลอดภัย” โดยกรมสุขภาพจิตและกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักให้องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวความรุนแรงในสังคม เดือนพ.ค.-ก.ย. 65 พบร้อยละ 18 มาจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ร้อยละ 22 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเกิดเหตุในชุมชนมากกว่าที่บ้าน	
สธ. หารือคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการลูกจ้างฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก., คมชัดลึก, มติชน, thaigov, hfocus, thailandplus, thebangkok insight) - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. หารือคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว และ พกส. หาทางออก 6 ข้อ เรียกร้อง โดยค่าเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการจ้าง พกส. ด้วยเงินงบประมาณและจ้างงานถึงอายุ 60 ปี ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่การปรับลูกจ้างเป็น พกส.ต้องทยอยดำเนินการ พร้อมมอบสมาพันธ์ฯ สืบสวนภาระหนี้สินของพนักงานเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการ พกส.ฯ วางแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	
กรมวิทย์ฯ ย้ำ “ไวรัสมาร์บวร์ก” ติดเชื้อง่าย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง TNN, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointtoday, js100, mcot) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานการระบาดของเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2566 ในประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Equatorial Guinea) มีผู้ป่วยเสียชีวิต	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แล้ว 9 ราย และมีผู้ป่วยยืนยัน 25 ราย นั้น กรมวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมวิธีการตรวจที่ใช้น้ำยาจำเพาะที่เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยสำหรับตรวจสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคไข้เลือดออกรุนแรง มาร์บวร์ก รวมทั้งอีโบล่า ไข้ลาซา ไข้ฉี่หนู ไวรัสซิกา ไข้หวัดใหญ่ และไข้มาลาเรีย ซึ่งการตรวจหาเชื้อไวรัสเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจหาเชื้อไวรัสเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจหาเชื้อไวรัสเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูง</p>	
<p>ไข้เลือดออก สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี กรม สบส. เผยปี 2566 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 มากถึง 5 เท่า การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดการระบาดของชุมชน ซึ่งมี อสม. หมอคนที่ 1 ที่ใกล้ชิดกับชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค กรม สบส. จึงประสานขอความร่วมมือเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ ออกณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนจากยุงลายอย่างถูกวิธี</p>	
<p>โรคหทัยไมโต สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, mcot, thereporters, hfocus, tnn, topnews) - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหทัยไมโตหรือภาวะต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังจากความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เป็นสาเหตุของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำที่พบได้บ่อย ด้านนพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี แนะนำทุกวัยหมั่นตรวจเช็คอาการตนเองจากสัญญาณของโรคหทัยไมโต หากมีอาการที่สงสัย เช่น คอโต หน้าบวม น้ำหนักขึ้น ให้ไปพบแพทย์ หากรู้เร็ว รักษาได้ทัน ย้ำให้ดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารครบหมู่ ใช้ชีวิตให้สมดุล แบ่งเวลาทำงานและพักผ่อนให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงสุราและบุหรี่</p>	
<p>น้ำแข็งหลอดผิดมาตรฐาน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, thebangkokinsight, nation, mcot, ch3, ch7, js100, pptvhd36, ejan, hfocus, thainews, newtv, thailandplus) - ออย. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจากสถานที่ผลิตอาหารชื่อ บจก. วัชรพลน้ำแข็งหลอด เขตบางเขน กทม. โดยฉลากผลิตภัณฑ์ระบุ น้ำแข็งหลอดใช้รับประทานได้ เลขสารบบอาหาร 10-1-05341-1-0001 พบเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและ อี.โคไล ทำให้เป็นไข มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง ดำเนินการกับบริษัทเอกชนผิดมาตรฐานอาหาร</p>	
<p>ข้าวปลอม สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผจก. - ออย. เผย ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ไพโรดา คิดค้นมาเพื่อตาโดยตรง 3 วันรู้เรื่อง ต้อลม ตาแห้ง แสบตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก มองไม่ชัด ปวดตา ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เป็นข้อมูลเท็จ เป็นการโฆษณาที่เกินจริง และนำรูปบุคคลจากอินเทอร์เน็ตมาแอบอ้าง เป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์</p>	
<p>โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ - ทพ.อรรถพล ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ผลจากการดำเนินโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ผ่านมา ในปี 2565 แจกจ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายไปทั้งหมด 24 ล้านชิ้น และคาดว่าในปี 2566 จะมีการใช้ประมาณ 53 ล้านชิ้นล่าสุด สปสช. ได้ลงพื้นที่รับฟังการดำเนินโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับซับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเอราวัณ จ.เลย</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ผจก., โลกวันนี้, hfocus, nationtv, newtv) - รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทย รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เปิดเผยงานวิจัยใหม่จากแคลิฟอร์เนียพบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้ดีเอ็นเอของเซลล์ในช่องปากถูกทำลายไม่ต่างจากการสูบบุหรี่ธรรมดา เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ รวมถึงโรคมะเร็ง</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ แนวหน้า - นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกทม. กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 สูงเป็นพิเศษในวันที่ 22-24 ก.พ. 2566 หากอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 หรือหน้ากาก N95</p>	
<p>แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชน - นายธีร ภูวงคพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ กพฐ. กล่าวว่า กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปรับแก้ เพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เกิดความมั่นใจและชัดเจนขึ้นในทางปฏิบัติ ที่ผ่านมา สพฐ. เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เพราะก่อนหน้านี้มีระเบียบห้ามนักเรียน นักศึกษาที่มีครอบครัว หรือมีบุตรเข้าเรียนในสถานศึกษา คิดว่าการผลักดันเด็กออกนอกระบบการศึกษาไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง จึงออกมาตรการให้เรียนที่โรงเรียนเดิม หากเด็กไม่สามารถทนต่อสังคมในโรงเรียนได้ ก็ให้ย้ายโรงเรียนหรือไปเรียน กศน. โดยผ่านการตัดสินใจร่วมกันทั้งผู้ปกครอง นักเรียน และครู</p>	
<p>นร.หลาย รร. จ.ชัยภูมิ ท้องเสีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เวอร์คพอยท์ 23, mcot, topnews)</p> <p>- นร.ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ถูกส่งไปรพ. กว่า 100 คน มีอาการป่วยท้องร่วง ป่วยจากอาการท้องเสีย ท้องร่วง ส่วนมากเป็นนร.ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วย รร.อนุบาลบ้านเด็กดีชัยภูมิ รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล รร.สตรีชัยภูมิ และรร.คนพิการโสศศึกษาชัยภูมิ ตรวจสอบพบเด็กกินอาหารกลางวันแล้วป่วยมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา วันที่ 21 ก.พ. มีเด็กป่วยเพิ่มในหลายโรงเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม แพทย์ส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นครราชสีมา</p>	
<p>จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., อีจัน, Fm91, The States Times)</p> <p>- พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญ 6 คดี รวมผู้ต้องหา 24 คน ยาบ้ากว่า 12 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 200 กก. เคตามีน 290 กก. เฮโรอีน 7 กก. และรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิด 13 คัน ผู้ต้องหาให้การว่ากำลังลำเลียงยาเสพติดมาขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล บางส่วนส่งไปพื้นที่ภาคใต้เพื่อส่งขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เร่งขยายผลหาตัวการใหญ่มาดำเนินคดี</p>	